

การประชุมสุดยอด SCO ณ เมืองชิงต่าวประสบผลสำเร็จอย่างดี



การประชุมของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ครั้งที่ 18 นี้ประสบความสำเร็จด้วยดี การประชุมเต็มไปด้วยความตื่นตัวและความต้องการก้าวไปข้างหน้าของประเทศผู้เข้าร่วมประชุม โดยกุญแจสำคัญของความสำเร็จขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ SCO ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน ความเสมอภาค การให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน การให้ความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการเดินทางพัฒนาาร่วมกัน

นายWang Yi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีน ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า ความตั้งใจเริ่มแรกของการประชุมสุดยอด SCO ก็คือความมั่นคงและการส่งเสริมการพัฒนาาร่วมกัน ซึ่งการประชุมสุดยอด SCO ที่เมืองชิงต่าวนี้ทุกฝ่ายต่างพร้อมสนับสนุนความร่วมมือในทุกๆด้านระหว่างกัน โดยสรุปแล้วการประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ 5 ประการ ดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาองค์การ SCO โดยจะทำให้องค์การ SCO ใหญ่ขึ้นและมีสมาชิกเพิ่มขึ้น และให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาความสัมพันธ์และเป็นมิตรที่ดีต่อกัน ร่วมกันสร้างสันติภาพและมิตรภาพแบบถาวร การประชุมสุดยอด SCO ณ เมืองชิงต่าวนี้ ได้อนุมัติ "สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือฉันทมิตรในระยะยาวของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้" ซึ่งเป็นโครงสร้างแผนปฏิบัติงานใน 5 ปีข้างหน้า

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

2. ความร่วมมือด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยการประชุมสุดยอด SCO ณ เมืองชิงต่าว ได้ส่งเสริมมาตรการต่อสู้กับ “3 กองกำลัง” คือพวกหัวรุนแรงทางศาสนา พวกแบ่งแยกเชื้อชาติ และความรุนแรงของผู้ก่อการร้าย โดยจะมีการร่างเอกสารสำคัญของกรอบความร่วมมือใน 3 ปีข้างหน้า นายWang Yi กล่าวว่า เอกสารเหล่านี้จะเน้นการป้องกันภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาค ทำให้ความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องกันและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

3. ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในการประชุม SCO มีเอกสารความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ การอำนวยความสะดวกด้านการค้า ความปลอดภัยของอาหาร ความร่วมมือในด้านศุลกากร และครอบคลุมไปถึงความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้ร่วมมือระหว่างประเทศก้าวหน้าต่อไป โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในด้านการค้า ซึ่งในที่ประชุมได้แถลงการณ์เรียกร้องให้รักษากฎของ WTO ที่เป็นแกนหลักของระบบการค้าพหุภาคีและสร้างรูปแบบการเปิดเศรษฐกิจของโลก ซึ่งมีหลายฝ่ายเห็นด้วยกับนโยบายพหุภาคี (Multilateralism) และต่อต้านนโยบายลัทธิคุ้มครองการค้า (Protectionism) รวมทั้งจะขอสนับสนุนอำนาจและประสิทธิภาพของระเบียบองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อให้การค้าเป็นไปอย่างเปิดกว้าง ครอบคลุม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้หลายประเทศได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการร่วมมือกันระหว่างประเทศที่นับเป็นการพัฒนาประเทศที่สำคัญที่สุด

สำหรับนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) เป็นโครงการที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากประเทศที่ร่วมประชุมเป็นอย่างมาก อีกทั้งการส่งเสริมการพัฒนากลยุทธ์และความร่วมมือกันจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความก้าวหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

4. ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม นายWang Yi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวถึงองค์การ SCO ว่าจะให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้นำของประเทศสมาชิกจะร่วมมือกันส่งเสริมการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ดำเนินตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังได้ตกลงที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การศึกษา เทคโนโลยี สุขอนามัย การท่องเที่ยว สื่อมวลชน กีฬา สตรีและเยาวชนให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

5. เปิดโอกาสใหม่ๆ ผ่านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ได้ให้ความเสมอภาคและความโปร่งใสในความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เพื่อให้ความเป็นมิตรกว้างขวางยิ่งขึ้น การประชุมสุดยอด SCO ในครั้งนี้ นอกจากจะมีสหประชาชาติและตัวแทนจากพันธมิตรที่ร่วมมือกันมาโดยตลอด

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

เข้าร่วมประชุมแล้ว ยังมีสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และผู้แทนระดับสูงของธนาคารโลกได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Secretariat of Shanghai Cooperation Organization) ยังได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับอย่างสูงจากสังคมระหว่างประเทศในการให้ความสำคัญแก่แนวคิดในความร่วมมือขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้มากขึ้น

แหล่งที่มา <http://news.sina.com.cn/o/2018-06-11/doc-ihcufqif5810884.shtml>

สศต.ชิงต้าว

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center-Qingdao
Unit 2504 Shangri-la Center, Shi Nan
District, No.9 Xiang Gang Zhong
Road, Qingdao, 226071

Mobile : +86-0532-68621206
E-mail : Qingdao.ditp@qq.com